
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์  คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข  รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์  รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.มาโนชย์  นวลสระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๔. อ.ดร.ปภากร  สุทธิภาศิลป์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๖. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
๑๘. ผศ.เกษรา  ปัญญา  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๙. นางสุนี  พนันตา  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๐. นางสาวกมลรัตน์  แสนใจงาม  ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๑. อ.พูนรัตน์  แสงหนุ่ม รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๒. อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา อาจารย์ประจําภาควิชาภาษา 

และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ 
๒๓. อ.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ รองคณบดี  

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๒๔. อ.วีระยุทธ  เศรษฐ์เสถียร รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ 
๒๕. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิร ิ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒๖. อ.ณัฐชนก เอ้ือตรงจิตต์ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒๗. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ พงษ์เมษา อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



๓ 
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๒๘. อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒๙. ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓๐. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  - ไม่มี – 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
  - ไม่มี – 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑ หนังสือ “ถ้าสงูอายุเปน็ ก็นา่เปน็ผูสู้งอายุ” 

ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
(ทปอ. มรภ.) ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ขึ้น 
เพ่ือเผยแผ่ธรรม ส่งเสริมวิชาการ และเป็นธรรมทานต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอมอบหนังสือดังกล่าวให้กับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๒ เป็นวาระลับ เพ่ือให้การประชุม
ดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปไว้ในวาระท้าย โดยขอยกระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๖ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ และระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน และจากน้ันดําเนินการพิจารณาตาม
ระเบียบวาระที่เหลืออยู่ตามลําดับต่อไป  
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ ๒ ไปไว้ในวาระท้าย โดยขอยกระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๖ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ และระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน และจากน้ันดําเนินการพิจารณาตาม
ระเบียบวาระที่เหลืออยู่ตามลําดับต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
  
  - ไม่มี – 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

๔.๒.๑ การขอพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะขอพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการค้นหา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลบนพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือการสร้างสรรค์งานทาง
วิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรโยธา สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางของกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป  
 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ  
๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

 (๑)  นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการเสียก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผล
อะไรที่จะเปิดโดยมีข้อมูลความต้องการของสังคมและจํานวนที่มีการผลิตอยู่แล้วโดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์ และถ้าหาก 
ไม่พร้อมจะเตรียมการอย่างไร โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีพร้อมโครงสร้างหลักสูตร  

 (๒) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
กลับไปพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยให้ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน  
  



๕ 
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 ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและ
ข้อเสนอแนะก่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสร ลักษณ์ศิริ 
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานกรรมการ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้นําเสนอการพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ศาสตราจารย์เช่ียวชาญพิเศษ ดร .สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณาทบทวนให้ดีเน่ืองจากปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมจํานวนมาก และจํานวนนักศึกษารับเข้ามีจํานวนมากกว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรน้ี ควรปรับให้เข้ากับทิศทางและนโยบายของประเทศที่กําลังปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New 
Economy) ซึ่งประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) 
เศรษฐกิจเพ่ือสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) และโดยส่วนตัวคิดว่า
วิศวกรรมสามารถตอบโจทย์ของประเทศได้ดีใน ๓ สาขา ได้แก่  เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขณะนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) หาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมควรปรับมุมมองในรูปแบบใหม่ ไม่ควรมอง
วิศวกรรมในรูปแบบเดิม ควรหาความแตกต่างระหว่างวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนํามา 
ซึ่งหลักสูตรที่ดีและมีคุณภาพต่อไป  

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการโดยที่มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอาจารย์
ประจําหลักสูตรจะต้องมีผลงานด้านวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๑๐.๑.๑ ซึ่งได้ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง” และควรหาจุดเด่นของหลักสูตรให้ได้ว่าจะเด่น 
ในด้านใด ประกอบกับรายการครุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี 
ควรจัดทําการเสนอแผนการจัดหาครุภัณฑ์หรือแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในรูปแบบของตารางโดยระบุ
รายละเอียดให้ชัดเจนเก่ียวกับจํานวนงบประมาณที่ต้องใช้และระยะเวลาในการจัดซื้อว่าจะจัดซื้อในปีใด 
เพ่ือให้เห็นความพร้อมของหลักสูตรน้ีได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรน้ี เพราะเป็นหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพ และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งคิดว่าเป็นหลักสูตรที่จะมีบุคคลให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อ
เป็นจํานวนมาก 
  



๖ 
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๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลการสํารวจแนวโน้มความต้องการเข้าศึกษาต่อที่นําเสนอในเอกสารน้ัน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหน่ึงมีความลังเลในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรน้ีเน่ืองจากความพร้อมของครุภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการ ดังน้ัน หากข้อมูลเก่ียวกับรายการครุภัณฑ์และชุดทดสอบข้อกําหนดของสภาวิศวกรและสถานะ
ความพร้อมในแต่ละรายการของการนําเสนอการพัฒนาหลักสูตรน้ีเผยแพร่ออกไปสู่บุคคลภายนอกอาจทําให้เกิด
ความลังเลท่ีจะเข้าศึกษาต่อได้ ผู้พัฒนาหลักสูตรควรเร่งปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยว่าจะสร้างความพร้อมในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างไร เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกก่อนที่จะเปิดรับนักศึกษาใน
อนาคต 

๕. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกศาสตร์ 
(Comprehensive University) น้ัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเน่ืองจากมักจะถูกเพ่งเล็งและนํามาจัดลําดับในหลายประเด็น
ทําให้มีการปิดมหาวิทยาลัยไปหลายแห่ง ดังน้ัน ควรมองหาความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยส่วนตัวจึงไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรน้ี เน่ืองจากมีการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวนผู้ที่ถูกให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อันดับหน่ึง คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียทางด้านทรัพยากรอย่างมาก นอกจากว่า
มหาวิทยาลัยจะมีกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาจากต่างประเทศเพ่ือเข้ามาศึกษาต่อ เช่น มอบทุนการศึกษาเพ่ือ 
ให้คนเก่งสนใจมาศึกษาต่อซึ่งจะต้องเป็นทุนการศึกษาที่มากพอที่จะดึงดูดความสนใจให้มาศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ 

๖. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ความเห็นว่างานวิจัยของอาจารย์ยังมีจํานวนน้อย ควรผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น อีกทั้งจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการสํารวจแนวโน้มความต้องการเข้าศึกษาต่อน้ันมีจํานวนค่อนข้างน้อย ทั้งน้ี ควรพิจารณาคํานึงถึง
วิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นสําคัญ และมีแนวทางจะดําเนินการอย่างไรที่จะดึงดูดให้นักศึกษายังคงศึกษาอยู่
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า ทุกวันน้ีต้องยอมรับว่าการพัฒนาหลักสูตรน้ันดําเนินการยากกว่าการปิดหลักสูตร 
จึงขอช่ืนชมผู้พัฒนาหลักสูตรที่ได้พยายามผลักดันและทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นความ 
ท้าทายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวคิดของการบ่มเพาะนักศึกษาจนกระทั่ง 
มีช่ือเสียงจะดําเนินการอย่างไร แต่สิ่งที่ขาดไป คือ การสร้างความเชื่อมั่นของหลักสูตรน้ีให้กับบุคคลในสังคม
และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาศึกษาต่อ อีกทั้ง ผู้พัฒนาหลักสูตรไม่ได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการนํา
แหล่งประกอบการหรือแหล่งธุรกิจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมสร้างและร่วมรับผิดชอบในหลักสูตรน้ี
อย่างไร ทั้งน้ี เพ่ือประกอบการตัดสินใจและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อซึ่งเป็นประเด็น 
ที่สําคัญ  

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรน้ีให้มีคุณภาพ เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่เก่ง 
และมีความสามารถในระดับรองลงมาที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ได้ เพราะมหาวิทยาลัยใหญ่
เปิดรับนักศึกษาจํานวนไม่มาก ซึ่งเด็กกลุ่มน้ีไม่ใช่ไม่เก่ง ดังน้ัน จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับการรองรับและเป็น
ความหวังของเด็กกลุ่มดังกล่าว อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนให้เด็กในพ้ืนที่และในชุมชนได้มีโอกาสศึกษาต่อ 
ในภูมิลําเนาเพ่ือสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้ทํางานตอบแทนให้กับคนในสังคมต่อไป 



๗ 
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๙. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า
หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่มีวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไรกับหลักสูตรน้ีเพ่ือให้มีความโดดเด่นและ
มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ในขณะที่มหาวิทยาลัยอ่ืนมุ่งให้ความสําคัญกับทิศทางและนโยบายของ
ประเทศที่กําลังนําเร่ืองวิศวกรรมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะเปิด
หลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้ที่ต้องการทํางานในระดับรากหญ้าเหล่าน้ี บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ใหญ่ ๆ ไม่มาทํางานระดับน้ีแน่นอน แต่ต้องตระหนักว่างานด้านวิศวกรรมโยธาไม่มีวันที่จะหายไปจาก
สังคมไทยแน่นอน การพัฒนาหลักสูตรน้ีจะไม่ตามรอยมหาวิทยาลัยใหญ่แต่จะมุ่งเน้นการสร้างนักศึกษา
วิศวกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นแบบทางด้านวิถีพุทธที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือกลับไปทํางาน 
ในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง แต่ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกําหนด บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรน้ีไปจะได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเช่นเดียวกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
แต่เป้าหมายการทํางานแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวที่เป็นวิชาชีพขึ้นมา
และจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการวางแผนการของบประมาณสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ดังกล่าว
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําต่อไปในอนาคต 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความเห็นว่าควรนําข้อมูลการลดลงของประชากรห้าปีย้อนหลังมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงปัจจุบันมีอัตราการลดลงของจํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศค่อนข้างมาก จึงห่วงใยเรื่องการเตรียม
ความพร้อมในการลงทุน ผลกระทบกับนโยบายของประเทศ และงบประมาณด้านต่าง ๆ  

๑๒. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่าหลักสูตรน้ี 
มีความจําเป็นอย่างมากในท้องถิ่นเน่ืองจากมีงานก่อสร้างต่าง ๆ ค่อนข้างมากซึ่งต้องอาศัยวิศวกรโยธาท่ีมี
คุณภาพ แต่วิศวกรที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ทําให้ท้องถิ่นขาดแคลนวิศวกร ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรน้ีขึ้นมานั้น 
เป็นความคิดที่ดีและควรให้การสนับสนุนอย่างย่ิง แต่ควรมีหลักสูตรที่ให้โอกาสกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้เข้ามาศึกษาต่อโดยการเทียบโอน
หน่วยกิตได้ เน่ืองจากนักศึกษากลุ่มน้ีเป็นผู้ที่มีความชํานาญหากสามารถต่อยอดทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ
ต่อไปได้และจะทําให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป  

๑๓. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ผู้พัฒนาหลักสูตรควรปรับปรุงการนําเสนอข้อมูลในเอกสารโดยเพ่ิมรายละเอียดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดการสร้างนักศึกษาวิศวกรในแบบวิถีพุทธ ประกอบกับควรพิจารณารายละเอียดการจัด
การศึกษาให้รอบคอบเน่ืองจากวิศวกรในปัจจุบันจะไม่ใช่วิศวกรในสมัยก่อน ปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
ส่วนใหญ่เป็นแบบสําเร็จรูป ดังน้ัน จึงควรปรับวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับการเป็นวิศวกรโยธาในแบบ
ปัจจุบัน รวมถึงควรศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ปิดสาขาวิชาน้ีเพ่ือนํามาเปรียบเทียบหาจุดอ่อนและ 
จุดแข็งเพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป เน่ืองจากมุมมองและวัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร
ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน  
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต่อไป   

 
๔.๒.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  

 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  
๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยนานาชาติ  
พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจสําหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) : Bachelor of Arts Program in Business Thai Language for Foreigners หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไปแล้ว น้ัน 
 บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการเปลี่ยนช่ือจากเดิมเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑” เพ่ือให้มีความเหมาะสม
มากย่ิงขึ้น และได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน  
 ดังน้ัน วิทยาลัยนานาชาติจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะ  
โดยขออนุญาตให้อาจารย์ภุสัสชิ กันทะบุผา อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้นําเสนอหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความคิดเห็นว่าปัจจุบันนักศึกษาชาวต่างชาติมีความต้องการเรียนภาษาไทยมากย่ิงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักศึกษาจากประเทศจีน แต่เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ ดังน้ัน ควรให้
ความสําคัญกับความเป็นนานาชาติให้มาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนในต่างประเทศ ทั้งแถบเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น ควรพิจารณาถึงการรับ
นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อให้ครอบคลุมเพ่ือให้บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง 

๒. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ความเห็นว่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 

๑) หน้า ๑๐ ข้อ ๑.๑ บรรทัดที่สาม เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ จะส่งเสริมอาชีพด้านธุรกิจ...” เป็น “และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จะส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้าน
ธุรกิจ...” 
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๒) หน้า ๑๐๑ รหัสวิชา THB 3508 บรรทัดที่สองของรายละเอียดรายวิชาภาษาไทย 
เพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความจากเดิม “...ขั้นตอนการนําเสนอ การใช้นําเสียง ท่าทาง
ประกอบ...” เป็น “...ขั้นตอนการนําเสนอ การใช้นําเสียงนํ้าเสียง ท่าทางประกอบ...”  

๓) พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรให้นักศึกษาคณะอ่ืนที่มีความต้องการเรียนสาขานี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาเรียนได้ 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่าเมื่อพิจารณาจากข้อเสนอแนะของสภาวิชาการทําให้รู้สึกว่ากรรมการสภาวิชาการค่อนข้าง 
ลงในรายละเอียดค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญทางด้านสาขาวิชาภาษาไทย แต่หาก
กรรมการสภาวิชาการไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญทางด้านสาขาวิชาน้ีก็ต้องไปพิจารณาจากกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่อไปตามลําดับเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับกรรมการชุดที่จะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ดังน้ัน เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าสภาวิชาการให้ผู้พัฒนาหลักสูตรกลับไปแก้ไขค่อนข้างมาก 
จึงควรปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรในทุกระดับโดยให้มีผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา 
น้ัน ๆ มาเป็นกรรมการในทุกคณะกรรมการท่ีต้องพิจารณาหลักสูตร ต้ังแต่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และสภาวิชาการ ตามลําดับ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕) อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
ว่าหลักสูตรน้ีเคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือขอพัฒนาหลักสูตรฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยใช้ช่ือว่า “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ธุรกิจสําหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts Program in Business Thai Language 
for Foreigners หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐” แต่เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรคนหนึ่งได้เสียชีวิตกะทันหัน
ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบางรายการเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ประกอบกับวิทยาลัย
นานาชาติเปิดภาคเรียนไม่เหมือนกับคณะอ่ืน ๆ ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงมีความ
จําเป็นที่ต้องเร่งเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเพ่ือจะได้นําไปเปิดรับนักศึกษาต่อไปให้
ทันกําหนดระยะเวลาดังกล่าวซึ่งมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก และควรเพ่ิมเติมรายวิชา “GSOC 2205 
ศาสตร์พระราชา ในกลุ่มที่สอง หน้า ๒๓  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

๔.๒.๓ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากอาจารย์นริศร์ จิตปัญโญยศ ได้ลาออกจากการ 
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๔.๒.๔ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับจํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูร  
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  
๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีมติเห็นชอบ
ให้ปิดหลักสูตรดังกล่าวแบบมีเง่ือนไขโดยให้ดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรดังกล่าว  
 แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยผ่านการพิจารณาจาก 
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จํานวน ๒ หลักสูตร 
ดังน้ี 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๔ จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๓ คน 

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๔ คน 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๔ จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๓ คน 
  ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๔ คน 
 

๔.๒.๕ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับจํานวนหน่วยกิต 
และคาํอธิบายรายวิชา STAT 4301 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหเุบื้องต้น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ 
ขอแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา STAT 4301 การวิเคราะห์ 



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ตัวแปรเชิงพหุเบ้ืองต้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือปรับ
หน่วยกิตให้สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชาให้มีสัดส่วนเวลาทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสม นักศึกษาสามารถ 
นําความรู้สู่การปฏิบัติการจริง และปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม “STAT 4301 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัว
แปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การวิเคราะห์จําแนกประเภท การถดถอยโลจิสติก และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป” เปลี่ยนใหม่เป็น “STAT 4301 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุเบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 
แนวคิดหลักการทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การวิเคราะห์จําแนกประเภท การถดถอย  
โลจิสติก และการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือนําเสนอและแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์” รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา STAT 4301 
การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุเบ้ืองต้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

๔.๒.๖ การทบทวนชือ่หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจ 
และการค้าชายแดน (Bachelor of Business Administration Program  
in Cross Border Trade Business Management)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการค้าชายแดน 
(Bachelor of Business Administration Program in Cross Border Trade Business Management) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนกลับไปพัฒนาหลักสูตรโดยให้นํา
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป และให้นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง น้ัน  

บัดน้ี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องตาม
จุดประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยขอเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร จากเดิม “หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการค้าชายแดน (Bachelor of Business Administration 
Program in Cross Border Trade Business Management) พ .ศ .  ๒๕๖๐”  เปลี่ ยน เป็ น  “หลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการค้าชายแดน (Bachelor of Business Administration 
Program in Cross Border Trade Business Management) พ.ศ. ๒๕๖๐”  
 ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๖ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร จากเดิม “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจและการค้าชายแดน (Bachelor of Business Administration Program in Cross Border 
Trade Business Management) พ.ศ. ๒๕๖๐” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจและการค้าชายแดน (Bachelor of Business Administration Program in Cross Border 
Trade Business Management) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

๔.๓   พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  - ไม่มี – 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

 
 ๔.๔.๑ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรบับคุลากร 

สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 
  - ไม่มี – 
 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑ คําพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๗/๒๕๕๘ 
กรณี คดีพพิาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี บ.๑๘/๒๕๖๑ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อดีต
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่เก่ียวกับคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขดําที่ บ.๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติมอบให้คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๗/๒๕๕๘ ของศาลปกครองเชียงใหม่ ดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องของคดีน้ี และ
มอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับคดีน้ีจนกว่าคดี 
จะถึงที่สุด 
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะผู้รับมอบอํานาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘  
ได้รับทราบว่าศาลปกครองเชียงใหม่มีหมายแจ้งกําหนดวันน่ังพิจารณาคร้ังแรก และกําหนดนัดอ่านผล 
แห่งคําพิพากษาคดี ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 บัดน้ี ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.๑๘/๒๕๖๑ แล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๗/๒๕๕๘ กรณี คดีพิพาท
เก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดี
หมายเลขแดงที่ บ.๑๘/๒๕๖๑ ว่าพิพากษายกฟ้อง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปิดหลักสตูรของศนูย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๔ หลักสูตร 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และไม่ส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ ต้ัง จํานวน  
๔ หลักสูตร ดังน้ี 

  



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑) ศูนย์การเรียนรู้แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๒ หลักสูตร ซึ่งทั้งสองหลักสูตร  
ได้เปิดรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างและสถานะของหลักสูตรเป็นไป 
ตามเกณฑ์การปิดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปิดหลักสูตร ได้แก่ 

(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  

๒) ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งดําเนินการเปิดสอนต้ังแต่ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ แต่ได้หยุดรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นมา  
ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างและสถานะของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การปิดหลักสูตร ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปิดหลักสูตร 

(๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งดําเนินการ 
เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่ได้หยุดรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
เป็นต้นมา ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างและสถานะของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การปิดหลักสูตร ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปิดหลักสูตร 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการปิดหลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้แม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ศูนย์การเรียนรู้แม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ 
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ ระเบียบวาระที่ 
๔.๖.๑ – ๔.๖.๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๖.๑ ซึ่งเป็นระเบียบวาระลับทั้งหมด ตามลําดับ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ – ๔.๖.๒ ระเบียบวาระที่ 
๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๖.๑ ซึ่งเป็นระเบียบวาระลับทั้งหมด ตามลําดับ 
 
  



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  (ระเบยีบวาระที่ ๒.๒ และ ๒.๓ (วาระลับ)) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๒.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๒.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  (ระเบยีบวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๒ (วาระลับ)) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๒.๒ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๒.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๒.๓ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  (ระเบยีบวาระที่ ๕.๑ (วาระลับ)) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๒.๓ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๒.๓ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 ๔.๖.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ  

จํานวน ๕ ราย (วาระลบั) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๔.๖.๒ การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 

ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชาํนาญการ  
จํานวน ๒ ราย (วาระลบั) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 

๕.๒   สรุปการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย (วาระลับ) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๕.๒ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๑ การอุทธรณ์คาํสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วาระลบั) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๓ ตัวอย่างบันทกึความร่วมมือทางวิชาการ  

ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอรท์ – เชียงใหม่ กับ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๕ 
และระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๕ 

 
 พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้มีความคิดริเริ่มให้ภาควิชานิติศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และมีความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ทางวิชาการกับศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๕ โดยขอความอนุเคราะห์ให้หาข้อมูลเก่ียวกับความร่วมมือทาง
วิชาการที่มหาวิทยาลัยอ่ืนได้ดําเนินการร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๕  
 บัดน้ี ตนเองได้ตัวอย่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอมอบให้กับ
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
  
๖.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิม- 
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


